

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2568

นำเสนอเมื่อ : 24 มิ.ย. 2568

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2568

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๕๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๕๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยผู้มีคุณสมบัติประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้สมัครด้วยตนเองผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือก ได้ที่เว็บไซต์ <https://obec.thaijob.com> มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศแก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ธน วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๘๔๖๔, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๓

“เรียนดี มีความสุข”



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘ ประกอบกับ
มติคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และ
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ จึงแก้ไขประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามประกาศลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เฉพาะในส่วน ข้อ ๔ การรับสมัคร ขั้นตอนที่ ๒ ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

จากเดิม

“ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ในอัตรา ๑,๐๕๐ บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วย

(๑) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

(๒) ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบรับสมัคร จำนวน ๕๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) คือ ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต และค่าบริการข้อความ (SMS)

และเมื่อสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว จะไม่จ่ายเงินคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถชำระเงินผ่านทางระบบ Application ได้ทุกธนาคาร และ
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินตาม QR Code ที่กำหนดไว้ในใบชำระเงินตามระยะเวลา
ที่กำหนด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันจันทร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น.
(สามารถชำระระบบเพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ตลอดเวลาที่อยู่ในช่วงการรับชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว) เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
เข้ารับการคัดเลือก และให้เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย”

แก้ไขเป็น...

แก้ไขเป็น

“ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ในอัตรา ๑,๐๕๐ บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วย

(๑) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

(๒) ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบรับสมัคร จำนวน ๕๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) คือ ค่าธรรมเนียม ธนาคาร ค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต และค่าบริการข้อความ (SMS)

และเมื่อสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว จะไม่ยักยอกให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันจันทร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. (สามารถเข้าระบบเพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ตลอดเวลาที่อยู่ในช่วงการรับชำระเงิน ค่าธรรมเนียมดังกล่าว) ได้ ๔ ช่องทาง คือ

(๑) ช่องทางที่ ๑ ชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และตามวัน เวลาที่กำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน

(๒) ช่องทางที่ ๒ ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามวัน เวลาที่กำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่นๆ” เลือก “ชำระด้วยบาร์โคด” และเลือก “สแกน Bar Code เพื่อชำระ” “ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อกดชำระ” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้

(๓) ช่องทางที่ ๓ ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” ตามวัน เวลาที่กำหนด ในแบบฟอร์มการชำระเงิน โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” แล้ว สามารถนำรหัส QR Code ไปทำรายการชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้

(๔) ช่องทางที่ ๔ ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตามวัน เวลาที่กำหนดในแบบฟอร์ม การชำระเงิน โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว สามารถนำรหัส QR Code ไปทำรายการชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่ระบบกำหนดไว้

เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก และ ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย”

นอกจากนี้ ให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ว่าที่ร้อยตรี



(ธนุ วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน